

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 43
ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม ณ ประเทศมาเลเซีย



นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ ดร.จรวัยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ฯลฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่

12-13 มีนาคม 2551 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดขึ้นทุกปี เพื่อกำหนดนโยบาย อนุมัติโครงการ กิจกรรมและงบประมาณของสำนักเลขาธิการซีมีโอ ศูนย์และโครงการระดับภูมิภาคของซีมีโอ รวมทั้งทำหน้าที่แต่งตั้งประธานซีเมค และเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การซีมีโอ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ

11 ประเทศ คือ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์ เลสเต รวมทั้งผู้แทนจากประเทศสมาชิกสมทบ 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ เยอรมัน นอร์เวย์ และสเปน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ (Affiliate Member) 1 แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาทางไกล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาซีเมคและรองประธานการประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 43

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 43 จัดขึ้นที่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนทัล กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานซีเมค และรองประธานการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 44 ในปี 2552



พิธีเปิดการประชุมเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 13 มีนาคม 2551 โดยมี H.E. Dato' Dr. Zulkefli A. Hassan ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ประเทศมาเลเซียกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม โดยมี H.E. Tan Sri Dr. Zulkumain Haji Awang ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย ผู้แทนนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวเปิดการประชุม และในโอกาสเดียวกันนี้ H.E. Prof. Dr. Bambang Sudibyo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซีย ในฐานะประธานสภาซีเมค และ Dr. Koichiro Matsuura ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การยูเนสโก ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุม รวมทั้งได้มีการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างองค์การซีมีโอและยูเนสโกด้วย

ในการนี้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้รับเกียรติให้กล่าวสุนทรพจน์เป็นอันดับแรก โดยได้กล่าวแสดงความชื่นชมรัฐบาลมาเลเซียในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซีเมคครั้งที่ 43 และได้กล่าวถึง การที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง



การอุดมศึกษามาเลเซียได้ร่วมจัดการประชุมและนิทรรศการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2551 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในช่วงก่อนการประชุมซีเมค พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการส่งเสริมการดำเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยด้วยการนำ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยด้วย

นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยได้ร่วมมือกับประชาคมโลกในการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอย่างเป็นรูปธรรม และประเทศไทยยังได้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมกลุ่มทำงานเพื่อทบทวนนโยบายด้านการศึกษาเพื่อปวงชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเปิดตัวรายงานการติดตามผลการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับปี 2551



สุดท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความร่วมมือกับองค์การซีมีโอในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของประเทศไทยสมาชิกซีมีโออย่างต่อเนื่อง และแสดงความชื่นชมที่องค์การซีมีโอและองค์การยูเนสโกได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับล่าสุด ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลมาเลเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 43 พร้อมกับกล่าวเชิญผู้เข้าประชุมให้เดินทางมาร่วมการประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 44 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพและการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 4 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมีนาคม 2552 ด้วย

กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
www.bic.moe.go.th

.....